

คำกล่าวรายงานของ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในพิธีเปิด โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

กิจกรรมที่ ๑ : สัมมนา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

กราบเรียน รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลก
อาชีพ มีพันธกิจที่สำคัญเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น คือ การผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือให้บริการวิชาการแก่สังคมโดย
กำหนดยุทธศาสตร์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
ของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งกำหนด ๗ กลวิธี/มาตรการ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานดังกล่าว

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
กำหนดพันธกิจ ๒ ใน ๗ พันธกิจเพื่อบริหารจัดการงานบริการวิชาการ คือ ๑) กำหนด
แนวทาง นโยบาย และประสานงานการทำงานบริการวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายและ
ทิศทางของมหาวิทยาลัย และ ๒) บริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินการบริการ
วิชาการ รวมทั้งการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบัน คือ กลุ่มบริการวิชาการ
ประกอบด้วย งานประสานงานบริการวิชาการ งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ และงานคลินิก
เทคโนโลยี เพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัยของแต่ละ
คณะ โครงการนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อตอบรับกลวิธี / มาตรการ และให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ชี้แจงแนวทาง นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ

บริการวิชาการ ของ มทร.พระนคร ๒) เพื่อทำความเข้าใจ การจัดทำข้อเสนอโครงการบริการ วิชาการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓) เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบ โครงการบริการวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริการวิชาการกับ หน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดี ๔) เพื่อให้งานบริการวิชาการ มทร.พระนคร บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมในโครงการในวันนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารงานบริการวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ จากหน่วยงานระดับคณะ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วม กิจกรรมชี้แจงการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2556 เสวนาเรื่องการบูรณา การงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น และการจัดทำและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการ วิชาการ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันของกราบเรียนเชิญ ท่านรองอธิการบดีด้านวิจัยและ บริการวิชาการ กล่าวเปิดโครงการในวันนี้ และให้โอวาทอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วม โครงการ ต่อไป

กราบเรียนเชิญค่ะ

คำกล่าวเปิดของ รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานในพิธีเปิด โครงการบริการวิชาการสู่ธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

กิจกรรมที่ ๑ : สัมมนา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมพีพัฒนา ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านวิทยากร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

ดิฉันมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การบริการ
วิชาการสู่ธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมที่ ๑ สัมมนา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้รับผิดชอบโครงการ ในวันที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลก
อาชีพ การบริหารจัดการทุกบทบาทจึงมุ่งเน้นในเรื่องของการเข้าสู่โลกอาชีพ เริ่มตั้งแต่
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการบริการวิชาการ
เพื่อสร้างรายได้สู่มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นผู้นำนโยบายของมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน
ทั้ง ๙ คณะ พัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่แก่
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคอุตสาหกรรม และ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถดำเนินการและประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ การดำเนินโครงการในวันนี้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
ช่วยให้การดำเนินงานและการบริหารงบประมาณงานบริการวิชาการของหน่วยงานระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะเป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กิจกรรมสำคัญในวันนี้ จะเป็นการชี้แจง การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจำปี ๒๕๕๖ รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รายงานแล้ว
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในวันนี้จะทำให้ผู้บริหารงานบริการวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน และ

ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานบริการวิชาการที่ชัดเจน
ตอบสนองตามตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการทุกเกณฑ์และ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ช่วยปรับปรุงและ
พัฒนางานบริการวิชาการ ส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ดิฉัน ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยากร อาจารย์สัมภาษณ์
สุวรรณศิริ จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คุณวันดี ช่วยประยูรวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง และคุณจุฬารัตน์ ตันติประสงค์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการสัมมนาโครงการบริการวิชาการสัญจร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมที่ ๑ สัมมนา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

สวัสดิ์